

BÁO CÁO

Thẩm tra các báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2022) của HĐND thị xã khóa I

Thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực HĐND thị xã, các Ban của Hội đồng nhân dân thị xã tiến hành thẩm tra các báo cáo giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri tại các Báo cáo số 228/BC-UBND ngày 30/6/2022 và Báo cáo số 237/BC-UBND ngày 01/7/2022 của UBND thị xã, kết quả thẩm tra như sau:

I. Về Báo cáo số 228/BC-UBND ngày 30/6/2022 của UBND thị xã

Qua kết quả rà soát, đánh giá đối với nội dung giải quyết 18 ý kiến của cử tri nêu tại Báo cáo số 228/BC-UBND ngày 30/6/2022 của UBND thị xã, có 12 ý kiến đã được trả lời thỏa đáng, 06 ý kiến có giải quyết nhưng kết quả giải quyết, trả lời còn chung chung hoặc chưa dứt điểm, cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo, đôn đốc giải quyết, trả lời dứt điểm cho cử tri. Cụ thể:

1. Cử tri phường Phổ Thạnh: Năm 2014, dự án nâng cấp mở rộng Quốc lộ 1 đi ngang qua địa bàn phường Phổ Thạnh, nhà ở của ông Đinh Xuân Hương và khu đất của ông Lê Sơn được Nhà nước thu hồi và đã bồi thường, giao đất tái định cư. Nhưng đến nay vẫn không tháo dỡ nhà cửa, vật kiến trúc, cây cối, hoa màu trên đất giao lại mặt bằng cho Nhà nước. Đề nghị các cấp xem xét, giải tỏa nhà ông Đinh Xuân Hương và khu đất ông Lê Sơn ở TDP Long Thạnh 1 dứt điểm nhằm hạn chế tai nạn giao thông trên đoạn đường này.

Qua thẩm tra, các Ban HĐND thị xã nhận thấy vụ việc đã kéo dài nhiều năm; phường Phổ Thạnh đã trực tiếp giải thích, tuyên truyền, vận động nhiều lần nhưng gia đình ông Đinh Xuân Hương không đồng ý; đồng thời cử tri rất bức xúc và phản ánh nhiều lần nhưng chưa được giải quyết dứt điểm. Trong khi đó tại vị trí này do chưa giải phóng mặt bằng nên bị che khuất tầm nhìn, cản trở giao thông, thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông nguy hiểm. Đề nghị UBND thị xã khẩn trương có văn bản kiến nghị và phối hợp với các sở, ngành của tỉnh giải quyết dứt điểm trong thời gian sớm nhất.

2. Cử tri Phổ Ninh: Đoạn đường từ Trà Câu đi Bến Bè còn một đoạn khoảng 200 m (đoạn qua đường sắt) chưa được bê tông nên vào mùa mưa, lũ gây khó khăn cho việc đi lại của người dân. Đề nghị UBND thị xã kiến nghị Công ty đường sắt để xây dựng đoạn đường còn lại.

Qua thẩm tra, các Ban HĐND thị xã đề nghị UBND thị xã có văn bản kiến nghị với ngành đường sắt; trên cơ sở đó trả lời cụ thể cho cử tri rõ.

3. Cử tri xã Phổ Nhơn: Hiện nay các kênh mương tưới tiêu ở các hồ đập Sở Hữu, Lỗ Lá xuống cấp; Đập Làng hệ thống mương chưa hoàn chỉnh, (mương đất) nước không đến được các xứ đồng thôn Phước Lợi. Đề nghị UBND thị xã xem xét, khắc phục.

Nội dung trả lời của UBND thị xã cơ bản thỏa đáng. Tuy nhiên, qua phản ánh nhiều lần của cử tri xã Phổ Nhơn, hàng năm vào vụ Hè Thu có khoảng 40ha diện tích đất lúa tại xứ đồng thôn Phước Lợi luôn trong tình trạng thiếu nước, không sản xuất được. Trước mắt, cử tri đề nghị UBND thị xã sớm chỉ đạo khảo sát và xem xét hỗ trợ kinh phí bê tông hóa tuyến kênh này để đảm bảo nước tưới cho 40ha tại xứ đồng nói trên.

4. Cử tri xã Phổ An: Đề nghị UBND thị xã xem xét hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước Đồng Lau thôn Hội An I, thôn An Thổ thường bị ngập đồng Lau.

Nội dung trả lời của UBND thị xã là thỏa đáng. Để kịp thời giải quyết nhu cầu chính đáng của người dân, đề nghị UBND thị xã sớm có kế hoạch chỉ đạo các phòng, ban liên quan tổ chức khảo sát, đồng thời cân đối bố trí kinh phí hoặc đề xuất UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí đầu tư góp phần hạn chế ngập úng, giảm thiệt hại hoa màu của nhân dân trong mùa mưa bão.

5. Cử tri phường Phổ Minh: Đợt lũ năm 2019 đã làm sạt lở đoạn kênh N6 khoảng 30m làm sa bồi thủy phá đoạn sau nhà bà Vân ở TDP 2 đã được khắc phục; đợt lũ năm 2021 tiếp tục làm sạt lở khoảng 10m. Trạm Quản lý thủy nông số 6 đã đi kiểm tra nhưng chưa khắc phục. Nếu không khắc phục mùa lũ tới nguy cơ lở dài hơn và sẽ bị ảnh hưởng sa bồi thủy phá. Đề nghị các cơ quan xem xét sớm khắc phục.

Tuy nhiên qua phản ánh của cử tri, hiện nay các điểm sạt lở trên vẫn chưa được chưa khắc phục. Đề nghị UBND thị xã tiếp tục có văn bản kiến nghị với Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi khẩn trương bố trí kinh phí để khắc phục trước mùa mưa bão năm 2022.

6. Cử tri phường Phổ Vinh và một số xã, phường: Hiện nay trang thiết bị khám chữa bệnh của Bệnh viện đa khoa khu vực Đặng Thùy Trâm xuống cấp, không đảm bảo việc khám chữa bệnh cho Nhân dân. Đề nghị UBND thị xã sớm chỉ đạo mua sắm trang thiết bị để phục vụ khám, chữa bệnh.

Qua thẩm tra, việc trả lời của UBND thị xã là thỏa đáng. Tuy nhiên, hiện nay, thực hiện chủ trương bao phủ BHYT giai đoạn 2022-2025, các địa phương đang tập trung tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình để hoàn thành chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế. Nếu tình trạng này tiếp tục kéo dài sẽ ảnh hưởng lớn đến quyền lợi khám chữa bệnh của người dân và chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế, ý nghĩa của chính sách bảo hiểm y tế của Nhà nước, nguy cơ tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn. Do đó, đề nghị UBND thị xã tiếp tục phối hợp với các sở, ngành có liên quan sớm có giải pháp khắc phục nhằm đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân, nhất là đảm bảo quyền lợi của người dân gia tham BHYT.

II. Về Báo cáo số 237/BC-UBND ngày 01/7/2022 của UBND thị xã

Qua kết quả rà soát, đánh giá đối với 08 nhóm nội dung nêu tại báo cáo, có 03 nhóm nội dung đã được trả lời thỏa đáng, 05 nhóm nội dung có chỉ đạo giải quyết nhưng kết quả giải quyết, trả lời chưa thỏa đáng hoặc chưa dứt điểm, cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo, đôn đốc giải quyết, trả lời dứt điểm cho cử tri.

1. Các dự án giao đất tái định cư không cùng thời điểm phê duyệt phương án bồi thường

Ủy ban nhân dân thị xã tiếp tục chỉ đạo rà soát các trường hợp tương tự trên địa bàn, phối hợp với các sở, ngành của tỉnh trình UBND tỉnh xin chủ trương giải quyết dứt điểm.

2. Đối với việc cấp giấy CNQSD đất sau dồn điền đổi thửa

Qua thẩm tra cho thấy: UBND thị xã đã có nhiều văn bản và cuộc họp chỉ đạo các xã, phường và phòng, ban có liên quan hoàn thiện hồ sơ cấp GCNQSDĐ sau dồn điền đổi thửa theo quy định. Tuy nhiên một số địa phương chậm triển khai thực hiện. Do vậy, đề nghị UBND thị xã tiếp tục tăng cường chỉ đạo các phòng, ban liên quan hướng dẫn các địa phương kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, sớm hoàn thành việc cấp GCNQSDĐ cho người dân sau DĐĐT.

3. Đối với việc đổi đất của hộ gia đình, cá nhân để xây dựng các công trình trên địa bàn xã, phường

Qua kết quả thẩm tra cho thấy: Các trường hợp này đã kéo dài rất lâu (trên 10 năm), các địa phương đã có nhiều văn bản kiến nghị, đề xuất; cử tri kiến nghị nhiều lần và rất bức xúc. Vì vậy đề nghị UBND thị xã tiếp tục chỉ đạo các địa phương rà soát các trường hợp tương tự trên địa bàn thị xã, đồng thời chỉ đạo các phòng, ban liên quan phối hợp hướng dẫn các địa phương giải quyết dứt điểm trong thời gian sớm nhất.

4. Một số nội dung cử tri quan tâm khác

4.1. Cử tri Trà Tạo, thôn Trung Hải, xã Phổ Khánh: Một số hộ dân thôn Trung Hải có đất trồng lúa ở đồng ruộng xâm canh xã Phổ Cường, đã nhiều năm chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ông đã kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết. Đề nghị UBND thị xã xem xét, giải quyết.

Qua thẩm tra, tình trạng người dân ở địa phương này nhưng đang canh tác, sản xuất trên vùng ruộng xâm canh (thuộc quản lý) ở xã, phường lân cận đang diễn ra ở một số địa phương có địa giới hành chính liền kề như Phổ Khánh, Phổ Cường, Phổ Vinh, Phổ Hòa.... Việc này, cử tri đã có ý kiến kiến nghị đề nghị cấp GCNQSDĐ nhưng chưa được nhận được trả lời thỏa đáng. Đề nghị UBND thị xã chỉ đạo các xã, phường hướng dẫn cụ thể và thông báo cho người dân để làm hồ sơ, thủ tục cấp GCNQSDĐ đúng theo quy định pháp luật.

4.2. Cử tri Bùi Văn Cang – TDP Nho Lâm, phường Phổ Hòa: Con trai của ông tên là Bùi Văn Cường được nhà nước cấp đất làm nhà ở vào năm 2006 tại Quyết định số 871 của UBND huyện Đức Phổ (nay là thị xã Đức Phổ) số và

Ông Cường đã nộp thuế với số tiền 21.220.000 đồng. Tuy nhiên khi thực hiện việc giao đất thì xảy ra tranh chấp giữa hộ ông Cường và hộ ông Trần Văn Kết. Từ đó đến nay vụ việc này vẫn chưa được giải quyết nên con tôi vẫn chưa có đất để làm nhà. Đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết cấp lại đất để con tôi có chỗ ở ổn định.

Vụ việc đã kéo dài nhiều năm, vì vậy qua thẩm tra, các Ban HĐND đề nghị UBND thị xã tiếp tục chỉ đạo làm rõ nguyên nhân và có giải pháp chỉ đạo xử lý dứt điểm để sớm cấp đất cho người dân theo quy định, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri.

4.3. Cử tri phường Phổ Hòa: Năm 1993, Nhà nước xây dựng công trình đường điện 110 KV đi qua vườn nhà ông Cao Đăng Năm - Hòa Thạnh, Phổ Hòa, Đức Phổ, Quảng Ngãi. Gia đình ông nhanh chóng chấp hành quyết định thu hồi đất của Nhà nước để làm công trình. Gia đình ông được Nhà nước quyết định cấp đất tái định cư. Tuy nhiên, từ năm 1993 đến nay gia đình ông vẫn còn ở ké nhà em trai vì không được bố trí đất tái định cư theo Quyết định của UBND tỉnh nên không thể làm nhà được, mà tuổi của vợ chồng ông thì ngày càng cao, hoàn cảnh gia đình ngày càng khó khăn nên địa phương đã nhiều năm xét gia cảnh ông thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo. Ông đã liên hệ nhiều cơ quan từ xã đến thị xã nhưng vẫn chưa được bố trí đất để tái định cư.

Qua thẩm tra cho thấy việc này đã tồn tại quá lâu, trải qua nhiều thời lãnh đạo. Đề nghị UBND thị xã sớm chỉ đạo giải quyết dứt điểm, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của cử tri.

4.4. Cử tri xã Phổ Cường: Đề nghị UBND xã tiếp tục giải quyết thu hồi GCNQSDĐ lâm nghiệp đã cấp cho nhóm hộ ông Nguyễn Thiêm. Sự việc này kiến nghị đã nhiều lần nhưng chưa được giải quyết dứt điểm.

Qua thẩm tra, các Ban nhận thấy: tại Báo cáo số 221/BC-UBND ngày 07/7/2020 của UBND thị xã về việc trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri giữa năm 2020, UBND thị xã giao cho UBND xã Phổ Cường chủ động làm việc với cơ quan có liên quan để được hướng dẫn về mặt thủ tục pháp lý để hoàn thiện hồ sơ khởi kiện về mặt dân sự.

Đề nghị UBND thị xã cần có giải pháp chỉ đạo một cách thống nhất để giải quyết dứt điểm và trả lời thỏa đáng cho cử tri xã Phổ Cường.

4.5. Cử tri xã Phổ An: Đề nghị UBND thị xã chỉ đạo cơ quan chức năng hỗ trợ cùng với địa phương kiểm tra về việc nạo vét Sông Thoa thuộc địa bàn xã Phổ An do Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi làm chủ đầu tư.

Qua thẩm tra, việc trả lời của UBND thị xã là thỏa đáng. Tuy nhiên, việc xử lý đối với Chủ đầu tư, nhà thầu chưa được đề cập. Đề nghị UBND thị xã chỉ đạo cơ quan chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm hành vi khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép trên địa bàn thị xã.

5. Về kiểm tra, kiểm soát tình trạng mua bán, chuyển nhượng đất ven biển trên địa bàn thị xã Đức Phổ

Tuy nhiên, theo phản ánh của cử tri, hiện nay tình trạng mua bán, chuyển nhượng đất dọc ven biển vẫn đang diễn ra phức tạp, đề nghị UBND thị xã tăng cường công tác quản lý, có biện pháp kiểm soát, xử lý để ngăn chặn kịp thời các biểu hiện trục lợi trong công tác xác nhận chuyển nhượng đất không đúng quy định.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND thị xã đối với các báo cáo của UBND thị xã về kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2022) của HĐND thị xã khóa I.

Được sự thống nhất của các Ban, Ban Pháp chế kính trình HĐND thị xã./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND thị xã;
- UBND thị xã;
- Ban Thường trực UBMTTQVN TX;
- Ban Pháp chế HĐND thị xã;
- Ban KT-XH HĐND thị xã;
- Đại biểu HĐND thị xã;
- Lưu: VT.

TM. BAN PHÁP CHẾ
TRƯỞNG BAN



Tô Thị Trúc

